

ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยักษ์ใหญ่ “ZNShine” เข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ของจีน



ปักกิ่ง-11 ต.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ZNShine PV-Tech Co., LTD ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ระดับโลก ได้จดทะเบียนขายหุ้น IPO ในตลาด National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) หรือตลาด NASDAQ ของจีน ซึ่งเป็นกระดานหลักสำหรับบริษัทนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ โดยหลังจากที่เปิดตัวหุ้น IPO เป็นผลสำเร็จแล้ว ZNShine ก็ได้กลายเป็นบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์อันดับ 1 ในตลาด NEEQ

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20161010/0861610408>

สถานะทางการเงินของ ZNShine เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยผลกำไรที่เพิ่มขึ้น 13.81% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 บริษัทจึงตั้งเป้าว่าจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงในระดับพรีเมียม ขณะเดียวกัน สายการผลิตอัตโนมัติของบริษัทก็มีกำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต่อปีเฉลี่ย 2 เมกะวัตต์ต่อแรงงาน 1 คน นอกจากนี้ บริษัทยังขยายเครือข่ายการขายจากยุโรปไปยังทวีปอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก ซึ่งครอบคลุมถึงญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกเหนือจากการขยายกิจการแล้ว ZNShine ยังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในการผลิตพีซผลทางการเกษตร โดยได้ผสมผสานวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมเข้ากับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนเรือนกระจกที่มีการปลูกพืชให้ผลผลิตสูง จึงสามารถใช้ที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมและช่วยลดต้นทุนด้วย บริษัทระบุว่า โครงการในลักษณะดังกล่าวประสบความสำเร็จในหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ

คุณหวัง กุ้ยเฟิน ประธานคณะกรรมการบริหาร ZNShine กล่าวว่า “โครงการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมหาศาล โดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น โครงการในมณฑลซานซีมีแนวโน้มว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 3 ล้านตันภายใน 25 ปี และสร้างงานมากกว่า 300 ตำแหน่ง”

คุณหวังกล่าวเสริมว่า “การเปิดตัวหุ้น IPO ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของบริษัท การเพิ่มทุนจะช่วยให้ ZNShine สามารถขยายและเจาะตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถนำเสนอพลังงานหมุนเวียนให้แก่ทั่วโลกได้

มากขึ้นด้วย”

เกี่ยวกับ ZNShine

ZNShine PV-Tech Co., LTD ก่อตั้งในปี 2531 ในฐานะผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้พัฒนาสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงผู้ดำเนินงาน EPC และสถานีพลังงานไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก บริษัทมีสายการผลิตที่ทันสมัย และมีกำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 1.6 กิกะวัตต์ ทั้งนี้ Bloomberg ได้ยกให้ ZNShine เป็นผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ระดับ Tier 1 รวมถึงเป็นผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความน่าเชื่อถือถึง 20 อันดับแรกของโลก

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20161010/0861610408>